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ส าเนารายงานการประชุม 

ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2562  

วันที่   10  เดือนมกราคม   2562  

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง   

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.   ปิดประชุมเวลา  11.50  น . 

ผู้เข้าประชุม 

1.   นายสักการ ณิยกูล   ปลัดเทศบาล 

2.  นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย  รองปลัดเทศบาล 

3.  นางรพีพรรณ สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล  

4.  นางแก้วเรือน นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

5.  นางพวงทอง เครอืยศ  หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้  

6.  นางสุภารัตน์ เพชรอินนุรักษ์  นักพัฒนาชุมชน  

7.  นางชินากานต์ เจริญสุข  นักวิชาการศึกษา  

8.  นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล  เจ้าพนักงานธุรการ 

9.  นางพิมพาภรณ์ ฟองศรี   เจ้าพนักงานธุรการ 

10.นางลําดวน  ผดุงกิจ   หัวหน้าฝุายอํานวยการ  

11.นางสิริรัตน์  แสงสิงห์  นักวิชาการพัสดุ  

12.นางศิริกานต์ อุนจะนํา  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

13.สบิเอกวันชัย สังข์สุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

14.นางสาวอรทัย โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ 

15.นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์  หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 

16.นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  นายช่างโยธา 

17.จอ.สุวัธชัย  กลอบคํา  นายช่างไฟฟูา 

18. นางสาวพัชรียา เจ้ากลดี   นักวิชาการสุขาภิบาล 

19. นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  นักทรัพยากรบุคคล 

20. นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

     เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาลตําบล

สันปุาตองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลสันปุาตอง   ทําหน้าที่ประธานใน   

ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

นายสักการ  ณิยกูล   แนะนําหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  ที่ได้โอน (ย้าย) มาจากเทศบาล

ตําบลแม่กา๊  ขอเชิญได้แนะนําตัวตอ่ที่ประชุม 

นางฐิริรัตน์  มุ้งเงิน  ข้าพเจ้า  นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด  โอน (ย้าย) 

มาจากองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ก๊า  มาดํารงตําแหน่ง หัวหน้าสํานัก

ปลัดเทศบาล     ณ  เทศบาลตําบลสันปุาตอง  มีภูมิลําเนาอยู่ที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช  และสามเีป็นคนเชียงใหม่  บ้านกิ่วแลหลวง  บรรจุรับราชการ

ครัง้แรกที่องค์การบรหิารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง  และได้โอน (ย้าย) ไปองค์การ

บรหิารสว่นตําบลแม่กา๊ 9  ปี  และโอนย้ายมาเทศบาลตําบลสันปุาตอง   ต้ังแต่

วันที่  4  มกราคม  2562    

นายสักการ  ณิยกูล  1. สํานักงานเกษตรอําเภอสันปุาตอง   แจ้งเร่ืองวิสาหกิจชุมชน  ถ้าไม่

มาลงทะเบียนจะดําเนนิการ และไมม่าลงทะเบียนภายใน  2 ปี   จะยกเลิก  ฝาก

งานพัฒนาชุมชนดว้ย 

  2. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสันปุาตอง  จัดทํา

บัตรสมาร์ทการ์ดของ อสม. โดยจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากของ ธกส. ดําเนินการ

ภายในวันที่  31  มีนาคม  2562  ฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและ

ในวันเด็กแห่งชาติ  หากเปิดบัญชีและฝากเงินต้ังแต่ 500.-บาท   ขึ้นไป จะมี

กระปุกออมสนิแจกให้ 

  3. สถานีตํารวจภูธรสันปุาตอง  ให้ท้องถิ่นในเขตอําเภอสันปุาตองทั้ง  

13  แห่ง  ตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ให้ใช้งานได้ หากเกิดเหตุจะได้

ตรวจสอบได้  ฝากผู้เกี่ยวข้องได้ดูแลด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชุม  ประจ าเดือนธันวาคม  2561   

ประชุมเมื่อวันที่  7  ธันวาคม   2561 

นายสักการ  ณิยกูล    ขอให้ที ่ประชุมตรวจสํา เนารายงานการประชุม   ประจํา เดือน

ธันวาคม  พ.ศ.2561   ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ท่านใดมีข้อแก้ไข  

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจํา เดือน

ธันวาคม พ.ศ.2561  ประชุมเมื่อวันที่    7  ธันวาคม  2561 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

นางสาวพัชรียา  เจ้ากลดี ตามที่ เทศบาลตําบลสันปุาตอง  ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ  “มือถือ 

เก่าไป ชีวิตใหม่มา”   ต้ังแต่เดอืนกรกฎาคม  2561  และรอบที่สอง          รับ

บริจาคต้ังแต่เดือนธันวาคม 2561  จะปิดรับบริจาคในเดือนมกราคม  2562   

ปัจจุบันได้รับมือถือที่ประชาชนมาบริจาค  ณ  เทศบาลตําบลสันปุาตอง   

จํานวน  82  เคร่ือง  จะรวบรวมและจัดส่งไปศูนย์กําจัดขยะอิเลคทรอนิกส์

ต่อไป 

นายสักการ  ณิยกูล  ควรมีการประชาสัมพันธ์ทางเสยีงตามสายของเทศบาลไปอีกทางหน่ึง 

 ที่ประชุม  รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา  

   -ไมม่ี-  

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

   5.1 การประชุมประจําปี ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  

นายสุพล  กันทาสม  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลประจําหมู่บ้านได้จัดประชุมประจําปีขึ้น

ในวันที่  10   มกราคม  2562  พร้อมกับจัดกิจกรรมร่ืนเริงปีใหม่         ณ  

สมาคมพ่อค้าอําเภอสันปุาตอง  หลังจากเสร็จการประชุมประจําเดือนแล้ว  ขอ

เชิญปลัดเทศบาลร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

ที่ประชุม  รับทราบ   

   5.2  โครงการสานพลังภาคีเครือข่าย สูก่ารพัฒนาอย่างย่ังยืน   

นายสุพล  กันทาสม  ตามโครงการสานพลังภาคีเครือข่าย สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน  เทศบาล

ตําบลเวียงพร้าว  กิจกรรมจํานวน  2 – 3  กิจกรรม  ในเดอืนมกราคม  2562 

  การเชิญเข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนความรู ้(รับรุน่)  ในวาระที่  5.2    ใน

การประชุมประจําเดือนครั้งที่ผ่านมา เทศบาลตําบลสันปุาตองกําหนดเข้าอบรม  

รุ่นที่  6  ในระหว่างวันที่  4 - 8  มีนาคม  2562  และมีหนังสือแจ้งมาขอเชิญ

เข้าร่วมรับรุน่ระบุให้เทศบาลตําบลสันปุาตอง เข้าอบรมในวันที่  4 – 8  มีนาคม  

2562  และแจ้งรายช่ือภายในวันที่  11  มีนาคม  2562   โดยผู้เข้ารับการ

อบรม  ได้แก่  นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  5  

คน  กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้แทนชุมชน  จํานวน  2  คน  ผู้อํานวยการกอง  จํานวน  

2  คน  เจ้าหน้าที่เทศบาล  จํานวน  3  คน  อสม  จํานวน  2  คน  แกนนํา
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แหล่งเรียนรู้  จํานวน  8  คน  แกนนําผู้สูงอายุ  จํานวน  3  คน  ในส่วนของ

สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน  5  คน น้ัน          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ได้ทําหนังสือไปยังประธานสภาเทศบาลแล้ว   ขอให้สภาได้คัดเลือกและแจ้ง

รายช่ือให้กองสาธารณสุขฯทราบด้วย เพ่ือจะได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป  สําหรับแหลง่เรียนรู้ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล พบว่ายังไมม่ีการเปิดเผยแหล่ง

เรียนรู้เป็นจํานวนมาก เท่าที่เห็นจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุ  กองทุนวันละบาท  กลุ่ม

อาชีพ  กลุ่มแพทย์แผนไทย กลุ่มนวด  กลุ่มเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ไม่มี  ในส่วน

ของพนักงาน ผู้อํานวยการกอง  จะพิจารณากันอีกคร้ังหน่ึงว่ากอง/งานใด ควร

เข้ารับการอบรมดังกลา่ว 

ที่ประชุม  รับทราบ   

 5.3  โครงการสานพลังเครอืข่ายสูก่ารพัฒนาอย่างย่ังยืน สสส. 

นายสุพล  กันทาสม  จะให้เทศบาลดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ  จํานวน   8  

ประเด็น ดังน้ี   การพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม   การจัดสวัสดิการสังคมโดย

ชุมชน  การเกษตรกรรมย่ังยืน  การเรียนรู้เด็กและเยาวชน  การดูแลสุขภาพ

ชุมชน  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การจัดการภัยพิบัติ  

การลงทุนด้านสุขภาพ    ทางโครงการให้เทศบาลดําเนินการ  3  เร่ือง   และ

ต้องการหัวข้อเร่งด่วน  จึงมองว่ากิจกรรมที่เทศบาลได้ทําอยู่แล้ว  สามารถ

ดําเนนิการขับเคลื่อนต่อ  จึงจัดสง่โครงการจัดการสวัสดิการชุมชน  คือ กองทุน

ออมทรัพย์วันละบาท  การเรียนรู้แด็กและเยาวชน  มีสภาเด็กและเยาวชนของ

กองการศึกษา  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กอง

สาธารณสุขดําเนนิการอยู่   

  การขับเคลื่อนปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสริม  เป็นเร่ืองของการควบคุมยาสูบ 

การบรโิภคยาสูบ  การจัดสถานที่ปลอดบุหร่ี  การควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

และลดอุบัตเิหตุ  เกษตรกรรมสู่อาหารปลอดภัย  การจัดการสิ่งแวดล้อม  การ

จัดการภัยพิบัติ ระบบการดูแลผู้สูงอายุ  การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การ

พัฒนาเด็กปฐมวัย และการดูกลุ่มประชาชนเปราะบาง  โดยจะมีงบประมาณให้

ดา้นละ  10,000.-บาท   

ที่ประชุม  รับทราบ   

 

 5.4 การฝึกปฏิบัตกิารกู้ชีพเบือ้งต้น 
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นางสาวอรุณรัตน์  โกเสส โรงพยาบาลสันปุาตอง  ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่   ดําเนิน

โครงการจิตอาสา  กระทําความดีด้วยหัวใจ   ดําเนินการโดยกลุ่มงานพยาบาล

ทีมอาสา  จะมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบือ้งต้น (Basic Cardio 

Pulmonary Resuscitation,CPR)  เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วน

ราชการในอําเภอสันปุาตอง  ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.

2562    โดยให้สํารวจความต้องการและจัดสง่แบบตอบรับ สําหรับกําหนดการ

อบรมของเทศบาล  โดยเทศบาลได้แจ้งความประสงค์จัดฝึกอบรมในวันที่  8  

กุมภาพันธ์  2562   เวลา  13.00 น. ณ  ห้องประชุมเทศบาลตําบลสันปุาตอง   

กลุ่มเปูาหมายผูเ้ข้าอบรม  จํานวน  20  คน       จะประสานแต่ละกองงานเพ่ือ

สอบถามผู้สนใจต่อไป 

นายสุพล  กันทาสม   กลุ่มงานพยาบาลจะมาสอนให้ความรู้เร่ืองการกู้ชีพให้กับบุคลากรใน

อําเภอสันปุาตอง  โดยให้สํารวจผู้ที่สนใจหน่วยงานละ  20  คน  จึงขออนุญาต

สอบถามในที่ประชุมว่ากลุม่เปูาหมายจะเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาล  ลูกจ้าง  หรือจะ

ให้ใครเข้าร่วมอบรม  เพ่ือจะได้จัดสง่รายช่ือให้กลุ่มงานพยาบาลต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ    

 5.5 แผนปฏิบัตกิารบรหิารจัดการขยะมูลฝอย 

นางสาวพัชรียา  เจ้ากลดี แผนปฏิบัติการแยกก่อนทิ้ง  เปลี่ยนช่ือเป็นแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้งซึ่ง

กิจกรรมดังกล่าวจําเป็นต้องทําอย่างต่อเน่ืองจึงได้เปลี่ยนช่ือ  เดิมเป็นนโยบาย

ของรัฐบาลให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมร่วมกันในเร่ืองการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  แผนที่วางไว้คือ 60 วัน  

ต้ังแต่วันที่  9  มกราคม – 9 มีนาคม 2562   จะต้องมีประชุมอย่างต่อเน่ืองใน

เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  เปูาหมายคือ ในการดําเนินงานจะต้องให้

ประชาชนรับรู้และเกิดส่วนร่วมในการจัดการขยะครัวเรือนต้ังแต่ครัวเรือนคือ

การคัดแยกก่อนทิง้  ชุมชนหรือหมู่บ้านจะต้องมีการจัดการที่สามารถนํามาใช้ต่อ

ได้  ขยะรีไซเคิล  ให้มีการคัดแยกอย่างถูกต้อง  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุกแห่งจะมีการจัดทําสัญลักษณ์แยกขยะแนวทางที่กําหนด  และมีการจัดทําถัง

ขยะแยกประเภท  จัดวางในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย  2 ประเภท  ได้แก่  ขยะ

ทั่วไป  และขยะรีไซเคิล  และมีการประกาศกําหนดวันเวลาในการเก็บขนขยะ

แยกตามประเภทตามแนวทางที่กําหนด  ซึ่งที่ผ่านมากองสาธารณสุขได้

ดําเนนิการมาตัง้แตป่ลายปีที่ผ่านมา  ช่วงเดือนกันยายนของปีที่ผ่านมา  โดยได้

รณรงค์แยกขยะมูลฝอย แยกประเภท ได้มีการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม   
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ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย  และแจ้งทางเว็ปไซต์ ดําเนินการมาอย่าง

ต่อเน่ือง  ต่อไปจะมีเร่ืองการจัดทําสัญลักษณ์แยกประเภท  ซึ่งทุกวันนี้ขยะใน

พ้ืนที่มี  4  ประเภท  ขยะทั่วไปและขยะอันตรายเทศบาลเป็นผู้จัดเก็บ  สําหรับ

ขยะอินทรย์ีและขยะรีไซเคิล  ประชาชนจะต้องดําเนินการเอง  ขยะอินทรีย์นําไป

ทําปุ๋ยหมัก  ขยะรีไซเคิลสามารถนําไปจําหน่ายได้  แนวทางคือต้องทํา

สัญลักษณ์แยกประเภทตามถุงขยะ แตเ่ทศบาลไม่ได้แจกถุงขยะให้ประชาชน ยัง

เป็นระบบถัง  แตม่ีจะแนวคิดว่าเชิญชวนประชาสัมพันธ์ชุมชนว่ามีขยะทั่วไปหรือ

ขยะรีไซเคิล  ซึ่งแนวทางการดําเนินการคือให้แยกทิ้งเป็นถุงแยกสีแบ่งประเภท  

โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนว่าหากมีขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลที่ไม่สามารถ

กําจัดเองได้ให้นําใส่ถุงขยะและผูกเชือกปลายถุงและเทศบาลจัดเก็บให้  และ

ชุมชนมีการจัดการขยะในชุมชน 

นายสักการ  ณิยกูล  ได้มโีอกาสเข้าร่วมอบรม  ณ  องค์การบรหิารสว่นตําบลปุาสัก       กับ

เจ้าหน้าที่เทศบาล  ได้ความรู้มาเยอะมาก  เพ่ือนํามาปรับใช้ในเขตเทศบาล 

  สําหรับการจัดเก็บขยะ  ให้ท้องถิ่นแยกขยะออกตามสีของถุงขยะ     ซึ่ง

การจัดซือ้ถุงแบบสหีาซือ้ได้ยาก 

นายสุพล  กันทาสม  การเก็บขยะบริเวณตลาดสดสันปุาตอง  ซึ่งเจ้าของตลาดขอลดค่าเก็บ

ขยะลงโดยเทศบาลก็ช้ีแจงว่าไม่สามารถลดลงได้  ซึ่งหุ้นสว่นก็เข้าใจและจะนําไป

แจ้งให้หุ้นส่วนตลาดทราบต่อไป     สําหรับตลาดสหกรณ์การเกษตร   สันปุา

ตองก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด  และตลาดมะจําโรงก็แจ้งว่าจะดําเนินการคัดแยก

ขยะซึ่งหากคัดแยกขยะแล้วปริมาณขยะโดยรวมลดลงก็จะพิจารณา   ลด

ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะลง  และตลาดจะจัดเก็บขยะและไม่ให้บุคคลอื่นนําขยะ

จากภายนอกมาทิ้งในบรเิวณตลาดเพ่ือลดปรมิาณขยะ 

  สําหรับโครงการตามพระราชดํา ริด้ านสาธารณสุข   ชุมชนละ  

20,000.-บาท   ทางกองสาธารณสุขฯ ได้ประชุมกับชุมชน ซึ่งแตล่ะชุมชนจะใช้

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะเป็นหลัก  

ที่ประชุม  รับทราบ    

 

 

 

 กองการศึกษา 

 5.6 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี พ.ศ.2562 
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นางชินากานต์  เจริญสุข  โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี พ.ศ.2562  อยู่ระหว่างการทําเวที  

และนัดหมายฝุายลงทะเบียนเร่ืองเวลามาในวันเสาร์เรียบร้อยแล้ว  สําหรับ

หน่วยงานที่มารว่มงานวันเด็กจะมาจัดสถานที่ในวันศุกร์ 

นายสักการ  ณิยกูล  ได้รับการประสานทางโทรศัพท์จากประชาชนที่อาศัยอยู่หน้าเทศบาลว่า

ขอให้เทศบาลได้ปิดประตูทางเข้าตรงกลางด้วย  เพราะกลัวว่าจะมีรถมาจอด

เกะกะบรเิวณหน้าบ้าน 

นายสุพล  กันทาสม  ปกติซอยกลางจะใช้เป็นที่จอดรถจักรยานยนต์  หากปิดไม่ใช้จะไม่มีที่

จอดรถจักรยานยนต์  ขอความรว่มมืองานปูองกันฯ ได้อํานวยความสะดวกเร่ือง

การจราจรและกันทางเข้าบ้านของประชาชนให้สามารถเข้าออกไดโ้ดยสะดวก 

นางชินากานต์  เจริญสุข  สําหรับการแตง่กายให้สวมเสื้อสีเหลอืง 

นายสุพล  กันทาสม  ในกิจกรรมวันเด็กของเทศบาลในปีนี ้ ขอให้งดใช้โฟมเพ่ือลดขยะ    หาก

ร้านค้าที่จะมาร่วมงานเทศบาลไม่สามารถจัดหาภาชนะได้  เทศบาลก็จัดซื้อถ้วย 

ชามที่ทําจากวัสดุที่ย่อยสลายได้เตรียมไว้เรยีบรอ้ยแล้ว 

  ในปีน้ีเทศบาลได้ออกไปรับบริจาคของขวัญของรางวัลจากประชาชน  

ซึ่งไดรั้บผลตอบรับเป็นอยา่งดี 

นางแก้วเรือน  นนเทศา  ในปีนีเ้ทศบาลไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจากประชาชนและร้านค้า

ในพ้ืนที่  ขอให้ในปีต่อไปได้ออกรับบริจาคเหมือนปีนี้อีก  เพราะบางคร้ังคนแก่ที่

อยู่บ้านคนเดียวไม่สามารถออกมาบรจิาคเงินให้เทศบาลได ้  

นางพวงทอง  เครอืยศ  ขอช้ีแจงเร่ืองเงินบรจิาค  ดังนี้ 

  เงินบรจิาค        13,482.-บาท 

  ซือ้ขนมและของรางวัล วันที่  8  มกราคม 2562  10,235.-บาท 

  ซือ้ขนมและของรางวัลวันที่ 9 มกราคม 2562    10,856.-บาท 

  คงเหลอืเงิน        34,573.-บาท 

  รับเงินบรจิาคเพ่ิมเตมิ          9,010.-บาท 

  เงินได้รับมาจากปีที่แลว้          2,801.-บาท 

  คงเหลอื        46,384.-บาท 

  และซือ้ของขวัญของรางวัล  โดยยืมเงินงบประมาณ   48,000.-บาท  

  เพ่ือจัดซื้อทุกอย่างของขวัญ  ของรางวัล  ไมไ้ผ ่ ซื้อทรายถมสนาม   ใช้

งบประมาณ   68,613.-บาท  เหลอืเงินประมาณหน่ึงหมื่นกว่าบาท 

  ซื้อรถจักรยาน  10  คัน  และมีบริจาคมาอีก  2  คัน  หากจะให้กอง

คลังจัดซือ้ของเพ่ิมเตมิสามารถแจ้งไดเ้พ่ือจะได้ไปจัดซื้อมาเพ่ิมเตมิต่อไป 

นางแก้วเรือน  นนเทศา  ขอให้เพ่ิมเรื่องอาหารในงานวันเด็ก 
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นายสุพล  กันทาสม  สําหรับอาหารกลางวันจะมีขา้วผัด  ร้านปูานิตหลังอําเภอ   

นางลําดวน  ผดุงกิจ  อาหารกลางวันจะมีกว๋ยเตี๋ยว ร้านปูากุ๋ย  300 ถ้วย  ลูกชิ้นทอด     ลุง

เนตรบรจิาค และกองคลังนําเงินให้เพ่ิมอีก 1,000.-บาท  ข้าวผัด 300 กล่อง   

ไอติมปุาตัน   1,000.-บาท  และซื้อไส้กรอกมาทอดเพ่ิมเติมอีก  ขนมจีน  

300  ชุด  ไอติมชมรมผู้สูงอายุ  ผัดซีอิ้วของนายเสรี   บ้านสิริเชียงใหม่บริจาค

ไอติม   

นางพวงทอง  เครอืยศ  จะจัดซื้อไสก้รอกมาเพ่ิมเติม  และจัดซื้อไอติมปุาตัน   ประมาณ  200  

แท่ง 

นายสักการ  ณิยกูล  เห็นว่าของขวัญของรางวัลที่เทศบาลจัดซือ้มาเยอะเพียงพอแล้ว       จึง

ขอสอบถามที่ประชุมว่าเงินที่เหลอืจะเก็บไว้ใช้ในปีต่อไปหรือไม่ 

นายวุฒกิร วิกรมโยธิน  แตล่ะกองงานมีเกมส์และกิจกรรมในเต็นท์ที่เตรียม  ขอเพ่ิมของรางวัล  

ซึ่งเห็นว่ามีแตข่นมไมม่ีของรางวัลอื่น  เกรงว่าจะไม่พอ 

นางพวงทอง  เครอืยศ  สําหรับของรางวัลน้ัน ได้จัดเตรียมให้เพ่ิมเตมิคือของรางวัลที่อยู่ในกล่อง

กระดาษวางอยู่ด้านข้างเวที  คาดว่าจะเพียงพอ 

นายสักการ  ณิยกูล  หากดูแล้วของรางวัลไม่เพียงพอ ให้ไปจัดซือ้มาเพ่ิมเตมิได้            โดย

ประสานงานได้ที่คุณพวงทอง  เครอืยศ 

จอ.สุวัธชัย กลอบคํา  ของรางวัลที่เห็นดูแล้วเห็นว่าน้อยไป  ขอให้จัดซื้อประเภทเคร่ืองเขียน  

อุปกรณ์การเรียน  และขอให้จัดซื้อรางวัลใหญเ่ป็นรองเท้าสต๊ัค   

นายสุพล   กันทาสม  สําหรับการเก็บโต๊ะเก้าอี้    และเต็นท์ควรเก็บหลังจากจัดงานวันเด็กให้

เรียบรอ้ยก่อน   

นายสักการ  ณิยกูล  เน่ืองจาก เทศบาลตําบลสันปุาตอง  ต้องเตรียมจัดสถานที่เพ่ือเตรียม

ความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวด ี  

ซึ่งมกีําหนดเสด็จทรงเปิดปูายชมรม TO BE NUMER ONE จังหวัดเชียงใหม่    ณ  

โรงเรียนสันปุาตองวิทยาคม  ในวันที่  16  มกราคม  2562  สําหรับเต็นท์เอา

ขาเต็นท์ออกกอ่นกันลมพัดล้ม 

ที่ประชุม  รับทราบ    

 

 

 กองช่าง 

นายสน่ัน หลวงมณีวรรณ์ สําหรับกองช่าง  มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  จํานวน   3  เร่ือง ดังน้ี 
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1. การก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณบ้านมะจําโรง  ซอยข้างตลาด    ได้

ตรวจรับงานจ้างในวันจันทร์ที่ผ่านมา  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ลง

นามในหนังสือตรวจงานเรียบรอ้ยแล้ว 

  2. ถนนสายบ้านกลาง  ตรวจงานในวันที่   9  มกราคม  2562    

สําหรับโครงการปี 2561  จะเร่งงานรางระบายนํ้า อยู่ระหว่างทําราคากลาง  

มอบให้วิศวกรดําเนินการจัดทําราคากลาง  ในส่วนของโครงการก่อสร้างถนน

มอบให้นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  นายช่างโยธา เป็นผูด้ําเนนิการ 

  3. ขอหารือที่ประชุม เร่ือง คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ในส่วนของ

ชุมชนซึ่งที่ผา่นมาเกิดปัญหา  คณะกรรมการตรวจการจา้งที่ไดร้ายช่ือจากชุมชน

น้ันส่วนใหญ่มีอายุมาก  ตัวอย่างเช่น  นางเครือทิพย์  เหลืองสวัสดิ์  ซึ่งมีอายุ

มากแล้ว  การเดินตรวจงานในระยะ  800 – 1,000  เมตร  ค่อนข้างลําบาก  

ขอให้เปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่บ้านจะดีกว่าหรือไม่  หากให้ผู้ใหญ่บ้านมาร่วมเป็น

คณะกรรมการตรวจการจ้างจะช่วยได้มากเลย   เช่น  การประชาสัมพันธ์งาน

ก่อสร้าง  การประสานงานในการปิดสถานที่กอ่สร้าง 

นางแก้วเรือน  นนเทศา  เห็นดว้ยกับที่นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์  เสนอกับที่ประชุมทราบ 

นายสักการ  ณิยกูล  จากที่เคยได้ร่วมตรวจงานจ้างกับคณะกรรมการของชุมชนที่ผ่านมาน้ัน  

เห็นว่าคณะกรรมการบางท่านก็มีอายุมากตามที่นายสน่ัน หลวงมณีวรรณ์  

กล่าวถึง  การตรวจรับงานก็เป็นไปดว้ยความลําบาก  ซึ่งการแตง่ต้ังก็ใช้แบบเดิม

ที่ เคยทํามาคือแต่งต้ังตามระเบียบเก่าที่ เคยปฏิบั ติ  หากให้ผู้ ใหญ่บ้าน  

คณะกรรมการชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างก็จะสะดวก  และมี

ความรู ้ความสามารถในการก่อสร้างเป็นอย่างดี  และช่วยดูแลการก่อสร้างทุก

ขั้นตอนการก่อสร้าง 

นายธีรภัทร หลอดเข็ม  บางครัง้ประชาชนในชุมชนก็มีการสงสัยและสอบถามถึงคณะกรรมการ

ตรวจรับงานจา้งของโครงการก่อสร้าง  ว่าเหตุใดต้องแต่งต้ังบุคคลน้ัน ๆ  ซึ่งการ

แต่งต้ังของเทศบาลน้ันใช้รายช่ือที่ประชุมประชาคมได้เสนอมาโดยใช้ระเบียบ

ปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา   ยกตัวอย่างถนนสายบ้านพักปุาไม้ ประชุมต้ังแต่

เดอืนมีนาคม  2561  มาตรวจรับงานจ้างในเดือนธันวาคม  2561  โครงการ

ลา่ช้าไป  256 วัน  ถอืเป็นการลา่ช้าของโครงการนานที่สุด ฝุายตรวจสอบของ

จังหวัดเชียงใหม่มีการสอบถามถึงความล่าช้าของโครงการว่าเป็นเพราะสาเหตุ

ใด  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของโครงการดังกล่าวได้เสียชีวิตไป  1 

ท่าน  จึงไม่ไดล้งนามในเอกสาร          ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็ได้อธิบายให้

จังหวัดทราบในเบื้องต้นว่าเหตุใดจึงไม่ได้ลงนามในใบตรวจรับงานจ้าง  และ
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เอกสารอื่น ๆ ของโครงการ   โดยได้ให้เหตุผลว่าในทางปฏิบัติ  ข้าราชการในกอง

ช่าง  มี  3 คน ประชาคม มี 2 คน   และให้มาลงนามในเอกสารในวันตรวจรับ

งานจ้างและไม่ได้ให้ลงนามในเอกสารทุกวัน  ซึ่งหน่วยตรวจสอบก็ยอมรับไม่ได้

ท้วงตงิแตอ่ย่างใด   

นายสักการ  ณิยกูล  สําหรับโครงการก่อสร้างที่จะดําเนินการในช่วงเดือนมีนาคม  2562  

จะแต่งต้ังผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน  ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ

การจ้างในโครงการของเทศบาลตําบลสันปุาตอง 

นายธีรภัทร หลอดเข็ม  การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถกระทําได้หลายวิธี  การประกาศ

แจ้งโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถ

ตรวจสอบโครงการก่อสร้างของเทศบาลไดต้ลอดการก่อสร้าง 

นายสักการ  ณิยกูล  หากมีการประชุมสภาเทศบาล  ให้งานพัสดุ กองคลัง ได้ถ่ายเอกสาร

สําเนาระเบียบตา่ง ๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบตอ่ไป 

นายสน่ัน หลวงมณีวรรณ์ หากงานพัสดุ กองคลัง ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทั้ง

เจ้าหน้าที่เทศบาล  และตัวแทนชุมชน  ขอให้ได้ดําเนินการสําเนาคําสั่งและแบบ

แปลนให้คณะกรรมการดว้ย  เพราะที่ผ่านมากรรมการไม่รู้ว่าเทศบาลได้แต่งต้ัง

ให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุเน่ืองด้วยไม่ได้เอกสารใด ๆ ทั้งคําสั่งและแบบ

แปลน  ขอได้ดําเนินการดว้ย 

  มีเร่ืองหาที่ประชุมเร่ืองการแก้ไขปัญหาเร่ืองการขาดแคลนนํ้าของ

หมู่บ้านสิริเชียงใหม่  โดยย่ืนคําร้องมายังเทศบาลโดยผู้ย่ืนคําร้องเป็น สมาชิก

สภาเทศบาลตําบลสันปุาตอง  “โดยขอให้เทศบาลโดยปลัดเทศบาลได้

ดําเนนิการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าประปาหมู่บ้านสิริเชียงใหม่ให้ประชาชน

ที่เดอืดร้อน มิใช่เพียงแก้ปัญหาให้งานปูองกันสง่นํ้าเพราะปัญหานี้หากไม่แก้ไขก็

ต้องส่งนํ้าใช้ตลอดไป     หวังว่าปลัดเทศบาลจะดําเนินการแก้ไขตามแนวทาง

ของผู้บริหารเดิมที่วางไว้   เพราะหากช้าไปชาวบ้านก็จะเดือดร้อนฯ มิใช่ให้

รอความหวังจากการประปาสว่นภูมภิาคฯ”    และคําร้องของชุมชนช่างกระดาษ 

ซึ่งย่ืนมาเทศบาลต้ังแต่ปี 2559   ได้มีการทําบันทึกข้อตกลง MOU โดยคณะ

ผู้บริหารของเทศบาลได้ลงนามไว้  นายเกษม  ถาพินิจ   นายธนกร   อุดมพันธุ์  

นายประเสริฐ  ภาใจดี แนวทางเดิมของผู้บริหารไม่ทราบว่าได้วางไว้อย่างไร  

กองช่างจงึไมส่ามารถดําเนินการได้ 

นายสักการ  ณิยกูล  ปัญหาที่กองช่างได้นําเสนอให้ที่ประชุมทราบ  ในส่วนตัวเองก็ได้อ่าน

หนังสือร้องเรียนโดยมีขอ้ความว่า  “อย่ามัวแต่ไปประชุม ไปอบรม ไมส่นใจความ

เดอืดร้อนของประชาชน” ซึ่งจะชี้แจงให้ทราบในที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลสัน
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ปุาตองต่อไป  ในสว่นตัวเองอ่านดูก็ไมไ่ด้ถอืเป็นอารมณ์แต่อย่างใด  และไม่ได้รับ

นโยบายจากผู้บริหารท้องถิ่นแต่อย่างใด  เพราะผู้บริหารเดิมได้ลาออกไป  

สําหรับการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนน้ัน เทศบาลก็ไม่ได้น่ิงนอน

ใจและได้แก้ไขปัญหาให้ประชาชนตามที่จะดําเนินการได้ 

  วันกอ่นได้รับประสานงานทางโทรศัพท์จาก  นายประสงค์ เลยีวหิรัญ ว่า

ระบบซัมเมิสชํารุด โดยทางเทศบาลส่งนํ้าให้ประชาชนไปจนกว่าทางชุมชนจะ

ซ่อมแซมซัมเมิสเสร็จ  

สบิเอกวันชัย สังข์สุทธิ์  สําหรับการส่งนํ้าบ้านสิริเชียงใหม่  มีบางจุดที่เทศบาลไม่ยอมส่งนํ้าให้  

ความเห็นสว่นตัวหากช่วยเหลอืประชาชนก็ควรจะช่วยเหลอืทุกหลังคาเรือนไม่ใช่

เลอืกปฏิบัต ิ เพราะได้ไปเห็นมากับตัวเองว่ามีการเลือกปฏิบัติเพียงบางหลังคา

เรือน 

นายสักการ  ณิยกูล  ปัจจุบันเห็นว่าเทศบาลจะมีปัญหาติดขัดในการปฏิบัติงานหลายรายการ  

ต้ังแต่ปัญหาการเปิดตลาดและเก็บขยะของตลาดนัดสหกรณ์  มาถึงปัจจุบันเรื่อง

ปัญหานํ้าอุปโภคของประชาชน ซึ่งในคําร้องที่ส่งมายังเทศบาลก็อ้างว่าผู้บริหาร

ได้มแีนวทางแก้ไขปัญหา  และในปัจจุบันไม่มีผู้บริหารโดยเทศบาลก็ดําเนินการ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน 

  และในเร่ืองการซ่อมแซมงานของ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค พัฒนาการและ

บรกิาร บรเิวณชุมชน  ซึ่งงานพัสดุ  และกองช่างได้มีการติดตามตลอด แต่ผู้รับ

จ้างก็ไม่ดําเนินการซ่อมแซม ซึ่งข้าพเจ้าต้องโทรศัพท์ไปติดตามด้วยตัวเองจึงจะ

มาดําเนินการซ่อมแซม  และได้ทราบมาว่าการที่ผู้รับจ้างไม่มาซ่อมแซม

เน่ืองจาก มีผู้มีบารมีบางคนไปบอกให้ผู้รับจ้างว่าไม่ต้องดําเนินการซ่อมแซม  

แตป่ัจจุบันได้ซอ่มแซมเรียบรอ้ยแล้ว 

นายสน่ัน หลวงมณีวรรณ์ สําหรับการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนชุมชนช่างกระดาษ

จะดําเนนิการในแนวทางใด 

นายสักการ  ณิยกูล  จะดําเนินการประชุมเพ่ือหารือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนทั้งชุมชนช่างกระดาษ  และหมู่บ้านสริิเชยีงใหม่ต่อไป 

 

 

นายธีรภัทร หลอดเข็ม  ประมาณอาทิตย์หน้า กองช่างจะดําเนินการออกหนังสือไปยังคณะ

กรรมการบริหารประปาและผู้ใหญ่บ้าน  เร่ือง  คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน 

ได้หมดวาระลงทุกหมู่บ้าน  ซึ่งองค์ประชุมจะครบถ้วนหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจ  

เพราะระเบียบได้ระบุไว้ว่าหากสมาชิกผูใ้ช้นํ้ามาร่วมประชุมเกินกึ่งหน่ึงถือว่าครบ
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องค์ประชุม  เพราะที่ผ่านมามีสมาชิกผูใ้ช้นํ้ามาร่วมประชุมน้อย  โดยกองช่างจะ

ได้รายงานจังหวัดเพ่ือขอยกเว้นระเบียบฯ ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ    

 กองคลัง 

 5.7   สรุปรายรับ – รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562   เมื่อวันที่  31  ธันวาคม  2561  (งานการเงินและบัญชี) 

นางพวงทอง  เครอืยศ  ตามเอกสารที่ไดแ้จกให้ทุกท่านไปแลว้  ขอชีแ้จงรายละเอียดดังนี้ 

 รายรับตามงบประมาณ   13,563,967.92 บาท 

 รายจ่ายตามงบประมาณ 10,612,332.77 บาท 

 รายรับสูงกว่ารายจ่าย    2,951,635.15 บาท 

 ข้อ 5  รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2560 (ยังไมไ่ด้เบิกจา่ย) 

1. จัดซือ้รถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 1 คัน (กองสาธารณสุข) 1,000,000.-

บาท 

2. จัดซือ้รถน่ังส่วนกลาง  จํานวน  1  คัน (กองช่าง)   784,000.-บาท 

3. ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. ซอยเยื้องไปรษณีย์  หมู่ที่ 14  ตําบลยุหว่า 

(กองช่าง)    344,000.-บาท 

  และทราบมาว่าหากจะไมจ่ัดซือ้ครุภัณฑ์ที่ได้กันเงินไว้ของปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560  จะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในที่ดิน  19 ไร่  จึงขอนําเรียนในที่

ประชุมให้ทราบเลยว่าเน่ืองจากเป็นรายการที่ได้กันเงินไว้ต้ังแต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560  จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงได้  จะตกเป็นเงินสะสมอย่าง

เดยีวเท่าน้ัน 

ข้อ  6.  รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

- หมวดครุภัณฑ์  จํานวน  16  รายการ  งบประมาณรวม  1,700,675.-

บาท  ขอแจ้งเพ่ิมเติม  รายการลําดับที่ 3 , 4 , 10 และ  11  ได้เบิกจ่าย

เงินเรียบรอ้ยแล้ว 

 

- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวน   16  รายการ  รวมงบประมาณ   

2,583,000.-บาท   

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  4,283,675.-บาท          ได้

ติดต่อชา่งที่ลงนามในแบบแปลนเรียบรอ้ยทุกโครงการแล้ว 



13 
 

 ภา ษี จั ด สร ร   ต้ั ง ไ ว้   24 ,5 80, 000 . -บ า ท   ได้ รั บ จั ดส ร ร  

5,149,000.52  บาท   

 เงินอุดหนุนทั่วไป  ต้ังไว้  25,200,000.-บาท  8,131,879.-บาท   

มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากธนาคารออมสิน  โดยธนาคารออมสินจะ

มาบริการเปิดบัญชีให้เด็กในวันเด็กของเทศบาล  จะนํารถของธนาคารเข้ามา

จอดบริการบรเิวณงาน 

ที่ประชุม  รับทราบ    

 

ส านักปลัดเทศบาล 

5.8 สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (งานธุรการ) 

นางสาวอรทัย โฮตา - ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนธันวาคม  พ.ศ.2561 

 ค่าไฟฟูาเดอืนพฤศจิกายน  2561   จํานวน   11,404.31  หน่วย   เป็นเงิน   

56,215.03 บาท 

 ค่าไฟฟูาเดือนธันวาคม  2561    จํานวน  11,006.73  หน่วย   เป็นเงิน     

52,961.47  บาท 

    ใช้น้อยกว่าเดอืนที่ผ่านมา   397.58  หน่วย   เป็นเงิน   3,253.56  บาท  

 ต้ังงบประมาณไว้   600,000.-บาท  ใช้ไป    179,535.89  บาท  คงเหลือ   

420,464.11 บาท 

    ค่าเชื้อเพลงิและหล่อลื่น  

 ค่านํ้ามันเดือนพฤศจิกายน  2561   ใช้ไป    1,056.01 หน่วย    เป็นเงิน     

31,627.20  บาท 

 ค่านํ้ามันเดือนธันวาคม  2561       ใช้ไป    1,231.97 หน่วย    เป็นเงิน        

33,700.20  บาท 

    ใช้เพ่ิมขึ้น  175.96  หน่วย  เป็นเงิน   2,073.-บาท 

 ต้ังงบประมาณไว้   450,000.-บาท    เบิกจ่ายไปแล้ว   64,216.60  บาท  

คงเหลอื   485,783.40  บาท        

 

 

    ขอรายงานค่าน้ําประปาของเทศบาล  ที่ชําระให้ชุมชนหลังอําเภอ รายละเอียดดังน้ี 

    เดอืนตุลาคม  2561  55,70.-บาท 

    เดอืนพฤศจิกายน  2561 8,101.-บาท 
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    เดอืนธันวาคม  2561  9,385.-บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ    

   5.6 สรุปค าร้องจากประชาชน ประจ าเดือนพฤศจกิายน  พ.ศ.2561 (งานนติิการ) 

นางสาวอรทัย  โฮตา   งานนิติการได้ฝากหนังสือจากเทศบาลตําบลสันปุาตอง  ขอแจ้งประสาน

ส่งต่อกรณีร้องเรียนท่อประปาชํารุดเสียหาย  ซึ่งข้างต้นปลัดเทศบาลได้แจ้งไป

แล้ว ว่าผู้รับจ้างได้ดําเนินการแก้ไขเรยีบรอ้ยแล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืน ๆ 

นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  จะมาดูงานเทศบาลตําบลสันปุาตอง ในเร่ืองการพัฒนาเด็ก 

สตรี ผู้สูงอายุและครอบครัว  ในวันที่  24  มกราคม  2562 เวลา 13.00 น.  

จํานวน  45  คน   และในตอนบ่ายวันนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีและเยาวชน 

จะประชุมปรึกษาหารือในเร่ืองการต้อนรับ  และขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  

และเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลสันปุาตองร่วมต้อนรับตามวันเวลาดังกล่าวตอ่ไป  

นายวุฒกิร วิกรมโยธิน   ตามที่เทศบาลจะดําเนินการกําหนดคิวอาร์โค้ดเพ่ือเป็นช่องทางการ

บริการให้แก่ประชาชนในการติดต่อประสานงานกับเทศบาล  ในรอบเดือน 

มกราคม 2562  จะมีคําร้องที่มาจากคิวอาร์โค้ด  และประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนโดยการจัดทําสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์และนําไปติดตามชุมชนเพ่ือให้

ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานกับเทศบาลต่อไป  

นายสักการ  ณิยกูล   ขอแจ้งกําหนดการในวันที่  16 มกราคม  2562  ตามที่ ทูลกระหม่อม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  มีกําหนดการเสด็จฯ เย่ียมและ

ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  และทรงเปิดชมรม

และศูนย์เพ่ือใจ TO BE NUMBER ONE  ณ โรงเรียนสันปุาตองวิทยาคม     ในวันที่  

16  มกราคม  2562  จํานวนนักเรียนที่ร่วมงาน ประมาณ  4 – 5 พันคน  

สําหรับภารกิจที่เทศบาลตําบลสันปุาตองได้รับมอบหมาย คือ  ดูแลสถานที่ 

ความเรียบร้อยในบริเวณงาน  และต้องจัดเตรียม พัดลม  จํานวน  8  เคร่ือง    

สําหรับการจัดสถานที่ขอให้ดําเนนิการร่วมกันทั้งกองช่าง กองสาธารณสุข  งาน

ปูองกัน   คาดว่าจะเร่ิมจัดสถานที่ในวันจันทร ์ และขอฝากงานปูองกันได้ประดับ

ธงชาติ ธงประจําพระองค์ บรเิวณสะพาน    ลําเหมืองแม่กุง้  และจุดที่เหมาะสม

ด้วย  และให้ตัดต้นไม้บริเวณที่กีดขวางด้วย  ให้นํารถดับเพลิงไปประจําที่

เทศบาลตําบลบ้านกลาง  รวมทั้งส้ิน  10  คัน  และเทศบาลตําบลสันปุาตองกับ
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เทศบาลตําบลบ้านกลาง  เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บขยะในบริเวณงานด้วย  

และให้รถนํ้าไปรดนํ้าบริเวณสนามฟุตบอลปูองกันฝุุนฟูุงกระจาย  ในวันนี้ตอน

บ่ายจะมีการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จซึ่งได้มอบให้หัวหน้าสํานัก

ปลัดเทศบาลเข้าร่วมประชุมและจะได้มาแจ้งให้เทศบาลดําเนินการต่อไป   และ

ให้การประชาสัมพันธ์ทางเสยีงตามสายของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบด้วย 

นายสักการ  ณิยกูล   ท่านใดจะเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่  หากไม่มขีอปิดประชุม 

     ขอปิดการประชุม  เลกิประชุมเวลา    11.50  น. 

 

 (ลงช่ือ             อรทัย   โฮตา       ผู้บันทึกประชุม 

                           (   นางสาวอรทัย   โฮตา   ) 

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 

(ลงช่ือ)       วุฒกิร   วิกรมโยธิน      ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

                         (   นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ) 

           นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ รักษาราชการแทน 

      หัวหน้าฝุายธุรการ 

 

 


